



เปิดโลกสังคมอุดมปัญญาในแวดวงมหาวิทยาลัย กับคอลัมน์ U-move ที่พร้อมจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของทุกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะพบกันทุกสัปดาห์ !!!



รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

เริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลังจากตำแหน่งอธิการบดีได้ว่างลง ส่งผลให้ “รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ” ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแทน เพื่อผลักดันให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง งานนี้ข่าววงในระบุว่า คนที่เหมาะสมและถูกหมายปองที่จะได้นั่งเก้าอี้อธิการบดีคนต่อไปก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล เพราะเขาก็คือ “รศ. ดร.ประจักษ์” ผู้นี้แหละ

ช่วงนี้หากใครเดินทางไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถ.รัชดาภิเษก แล้วพบเห็นคณะอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เดินทางเข้าออกอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นว่าเล่น คงไม่ต้องสงสัย เพราะนี่คือ 1 ในแผนงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการจะเผยแพร่ความรู้และผลงานไปสู่

นักศึกษา ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มกราคมเป็นคิวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมตลาดทุนไทย

ใครที่สนใจเรื่องการฝึกอบรมต้องฟังทางนี้ เพราะล่าสุดภาควิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการบริหารอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นการบริหารวิชาการแก่ชุมชน เริ่มตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 การทำงานเป็นทีม, 15 กุมภาพันธ์ 2550 หลักการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ, 14 มีนาคม 2550 Total Quality Management (TQM) เบื้องต้น, 15 มีนาคม 2550 บทบาทหน้าที่และการสร้างดัชนีวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน (KPI) และ 4 เมษายน 2550 งานนี้จัดอบรมหลักสูตรละ 1 วัน ใครสนใจเชิญได้ที่ห้องสัมมนา ชั้น 5 ภาควิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ค่าอบรมหลักสูตรละ 900 บาท/1 ท่าน (สามารถทำเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.su.ac.th หรือ โทร. 0-3421-9362 ต่อ 520, 1509

ปิดท้ายด้วยข่าวของธนาคารกรุงไทย เพราะล่าสุดนางสุนณา วงษ์กะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและองค์กร แบงก์กรุงไทย เผยว่าธนาคารมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและให้บริการ ซึ่งธนาคารได้ให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีที่กำหนดให้ทุนเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน จำนวน 12 ทุน โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ Finance, Financial Engineering และ Operational Research อย่่างละ 4 ทุน

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนนั้น ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี มีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 มีผลคะแนนการทดสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน โดยธนาคารจะพิจารณาให้ทุนกับผู้ที่ได้รับการตอบรับเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยและสาขาตามที่ธนาคารกำหนดด้วย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน ธนาคารจะรับเข้าเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานกับธนาคารทันทีก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ www.ktb.co.th โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-2216-2970-8 ต่อ 507,512 และ 515